

**ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2021

*

Số 372 -CV/ĐUK

Về việc tiếp tục quyên góp, ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Cấp ủy cơ sở và đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc.

Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân; đến phát triển kinh tế, xã hội và tác động nhiều mặt đến đời sống của Nhân dân.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về tiếp tục tham gia ủng hộ vật chất (tiền mặt hoặc trang thiết bị vật tư y tế) để giúp Tỉnh có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên và các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ với kết quả cao nhất, để tỉnh ta cùng cả nước sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Mọi đóng góp xin gửi về:

- Quỹ phòng, chống Covid-19 Mặt trận Tổ quốc số tài khoản 50110001122351 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thanh Hóa.

- Hoặc trực tiếp tại: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

(Số 16 Hạc Thành, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa)

Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, thông báo công khai, minh bạch và đưa thành một trong những tiêu chí đánh giá, xét thi đua năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên,
- Hiệp hội DN tỉnh (p/h),
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (để biết),
- Lưu VPĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trần Văn Hải

THƯ KÊU GỌI

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục tham gia phòng, chống thành công đại dịch Covid-19

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; mặc dù là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan rất cao; song, được sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”; đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang được kiểm soát tốt, bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã dành những tình cảm tốt đẹp, tích cực tham gia hỗ trợ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Đây là nguồn lực quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Tỉnh vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả. Thực tế cho thấy, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua là rất đáng khích lệ, nhưng mới chỉ là bước đầu. Cuộc chiến vẫn còn rất gian nan và đầy thử thách; nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, đòi hỏi phải có thêm nhiều nguồn lực, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trước hết là cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm bằng trách nhiệm, tình cảm của mình tiếp tục tham gia ủng hộ vật chất (tiền mặt hoặc trang thiết bị vật tư y tế) để giúp Tỉnh có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian cao điểm ủng hộ bắt đầu từ ngày 23-8-2021 đến ngày 15-9-2021. Nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân sẽ được tổng hợp đầy đủ, thông báo công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo thiết thực và hiệu quả cao nhất.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: **Quỹ phòng, chống dịch COVID-19** MTTQ tỉnh Thanh Hóa; **Số tài khoản 50110001122351**, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa; hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (Số 16, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức, cùng sự giúp đỡ, ủng hộ, tham gia bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19./.

T/M TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM



TỈNH THANH HÓA
BÍ THƯ TỈNH ỦY

Đỗ Trọng Hưng